

บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ปัจจุบันรัฐบาลและเอกชนให้ความสำคัญต่อการเล่นกีฬาของเยาวชนเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากการเล่นกีฬาเป็นกระบวนการหนึ่ง que เสริมสร้างและพัฒนาให้เยาวชนมีการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ทั้งเป็นการลดและคลายความเครียดในชีวิตที่เป็นอยู่ได้ (สมบัติ กาญจนกิจ , 2542: 287) นอกจากนั้นกีฬายังขัดเกลาจิตใจให้เยาวชนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข รู้จัก การเคารพ ระเบียบ กฎ กติกา ของสังคมในปัจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา อย่างกว้างขวางและจริงจังมากขึ้น ทำให้ปัจจุบันนักกีฬามีการพัฒนาทักษะและความสามารถใน กีฬาประเภทต่างๆ ได้ดีทัดเทียมกับนานาชาติ (จรินทร์ ธานีรัตน์, 2527: 25) ดังจะเห็นได้จาก สถิติและผลการแข่งกีฬาระดับนานาชาติ เช่น กีฬาซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ แม้กระทั่งกีฬาโอลิมปิก ประเทศไทยได้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นภาครัฐและเอกชนได้พยายามที่จะผลักดัน กีฬาสมัครเล่นให้เป็นกีฬาอาชีพเพื่อให้นักกีฬามีหลักประกันว่า มีอนาคตที่มั่นคง มีรายได้เป็นของ ตนเองเมื่อหันมาเล่นกีฬาอย่างจริงจัง

กีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้คือกีฬาฟุตบอล ซึ่งแต่เดิมไม่ได้จัดเป็นกีฬา อาชีพแต่เป็นการแข่งขันระหว่างทีมสโมสรต่างๆ ประเภทถ้วย ก ถ้วย ข ถ้วย ค และถ้วย ง ในแต่ละ ปีจะมีการแข่งขันเพียงไม่กี่ครั้ง อุปสรรคใหญ่คือนักกีฬาต้องเล่นกีฬาควบคู่กับการทำงาน ไม่ สามารถเล่นกีฬาเป็นอาชีพได้ ค่าใช้จ่ายในการเล่นหรือแข่งขันกีฬาที่ต้องหาผู้สนับสนุน การซ้อมก็ ต้องไปซ้อมตามสนามกีฬากลาง สนามตามสถาบันการศึกษา หรือสนามของบริษัทเอกชน แต่ใน ปัจจุบันมีการพัฒนากีฬาฟุตบอลให้เป็นกีฬาอาชีพโดยมีการแข่งขันแบบลีกอาชีพ นักกีฬาสังกัดทีม ต่าง ๆ หรือทีมจังหวัด มีรายได้ที่แน่นอนในแต่ละเดือน ส่งผลให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปหันมา สนใจการเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังมากขึ้น (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2550: 25) โดยมีความหวังว่าอนาคตเป็นนักฟุตบอลทีมชาติหรือเล่นฟุตบอลอาชีพสังกัดสโมสรทั้งในและ ต่างประเทศ เพื่อจะได้พัฒนาก้าวหน้าไปสู่ระดับโลกต่อไป แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนากีฬาฟุตบอล ดังกล่าวยังมีอุปสรรคที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะฝีมือของนักกีฬา ได้แก่ สนามและอุปกรณ์ที่ไม่ได้ มาตรฐานต่อการฝึกซ้อมและแข่งขัน นักกีฬาต้องอาศัยสนามฝึกซ้อมของหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎเกณฑ์ในการขอใช้ก็ไม่เอื้ออำนวยและไม่สะดวกต่อการ ฝึกซ้อม สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีสนามให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมเพียงไม่กี่แห่งได้แก่สนามกีฬากลาง ของเทศบาล สนามกีฬา 700 ปีของการกีฬาแห่งประเทศไทย สนามในสถานศึกษาต่างๆ หรือสนาม

ในสถานที่ราชการอื่น เช่นตามอำเภอ หรือโรงเรียนต่างๆในหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเปิดให้บริการเป็นเวลา บุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าไปใช้อย่างอิสระได้ จึงไม่สะดวกต่อการฝึกซ้อม เพราะการฝึกซ้อมบางครั้งอาจจะเป็นเวลากลางคืน หรือเวลาเช้าตรู่ ซึ่งนักกีฬาไม่สามารถเข้าไปใช้ในสถานที่ดังกล่าวได้

ด้วยเหตุนี้จึงมีธุรกิจสร้างสนามฟุตบอลให้เช่าเพื่อฝึกซ้อม แข่งขัน หรือออกกำลังกาย โดยเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมา จนถึงต้นปี พ.ศ. 2554 มีสนามฟุตบอลที่สร้างโดยเอกชนให้เช่าเกิดขึ้นในเขตอำเภอเมืองถึง 3 แห่ง และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งสนามฟุตบอลดังกล่าวพื้นสนามปูด้วยหญ้าเทียมแทนการปูด้วยหญ้าจริง เพราะหญ้าเทียมดูแลรักษาง่ายไม่ต้องรดน้ำ ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าวัชพืช คนดูแลน้อย สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในขณะที่หญ้าจริงต้องมีการดูแล รดน้ำ ใส่ปุ๋ย ใส่ยาฆ่าวัชพืช คนดูแลจำนวนมากกว่าทำให้ต่อปีมีค่าใช้จ่ายที่สูง และไม่สามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เนื่องจากธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ จึงยังไม่มีการศึกษาเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนที่แท้จริงของธุรกิจประเภทนี้อย่างจริงจัง จากเหตุผลดังกล่าวผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาถึงต้นทุนที่แท้จริงของการทำธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และผลตอบแทนที่ผู้ประกอบการจะได้รับ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการรายอื่นที่สนใจจะลงทุนประกอบธุรกิจประเภทนี้ รวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้ตัดสินใจที่จะลงทุนประกอบธุรกิจ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมในอนาคต

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษา

1. ทำให้ทราบต้นทุนและผลตอบแทนจากการทำธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจลงทุนใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะลงทุนประกอบธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในอนาคต

นิยามศัพท์

ต้นทุน หมายถึง ต้นทุนจากการลงทุนทำธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ได้แก่รายจ่ายในการลงทุน และรายจ่ายในการดำเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

ผลตอบแทน หมายถึง รายได้ที่ได้รับจากการลงทุนทำธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียมหลังหักรายจ่ายในการลงทุนแล้ว

ธุรกิจสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ หมายถึง กิจการที่ให้บริการเช่าใช้สนามฟุตบอลที่ทำจากหญ้าเทียมเพื่อใช้ในการออกกำลังกาย การแข่งขันกีฬาฟุตบอลหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการต้องการ ซึ่งในกิจการนี้จะมีสนามฟุตบอลหญ้าเทียม 2 สนามขึ้นไป และในบริเวณรอบๆ สนามจะมีพื้นที่การค้า พื้นที่อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับผู้ใช้บริการ เช่น ห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ ห้องแต่งตัว ห้องรับรอง เป็นต้น โดยธุรกิจสนามฟุตบอลจะมีรายได้จากให้บริการเช่าใช้สนามฟุตบอลโดยคิดเป็นอัตราต่อชั่วโมงต่อสนาม